
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  
   วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร    
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี  นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน            
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน       
ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 
(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้     
- คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร โดยส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี     

แจ้งว่า วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท าให้คณะรัฐมนตรี 
จะต้องเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวันพุธที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ จึงขอความร่วมมือบรรจุระเบียบ
วาระกระทู้ถามในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓  

     ที่ประชุมรับทราบ 
     จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องทีป่รากฏในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
     - รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) (รายงานผลการด าเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 

      กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่อง รายงานผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับ    
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษาการขยายสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีที่เอส)           
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส)           
สภาผู้แทนราษฎร มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) รวมทั้งสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี        
(นายอนุทิน ชาญวีกูล) ก ากับการบริหารราชการกระทรวงคมนาคม ได้เห็นชอบให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ 
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(๑๒) โดยที่รายงานการวิเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาการขยายสัญญา
สัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้ (บีที่เอส) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร กระทรวงคมนาคม    
ได้มีค าสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๓๘๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ       
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานการพิจารณาศึกษาการขยายสัมปทานทางด่วนและ
รถไฟฟ้า (บีที่เอส) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้มีการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าว
จ านวน ๓ ครั้ง โดยมีความเห็นสรุปได้ ดังนี้ ๑ . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ข ย า ย สั ม ป ท า น ท า ง ด่ ว น                
ของคณะกรรมาธิการวิ สามญฯ  กระทรวงคมนาคม โดยคณะกรรมการฯ ได้ พิจารณารายงาน                    
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในกรณีผลการศึกษาการขยายสัมปทานทางด่วนของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ   
มีกรรมาธิการ จ านวน ๓๙ คน โดยกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายสัมปทานเนื่องจากเห็นว่า
สามารถยุติข้อพิพาทได้ แต่อย่างไรก็ตาม การขยายสัมปทานรัฐต้องพิจารณาให้รอบคอบไม่เสียเปรียบเอกชน
และต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบด้วยกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งควรมี     
การสอบสวนหาผู้กระท าผิดด้วย ส าหรับกรรมาธิการวิสามัญฯ เสียงส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยให้มีการขยาย
สัมปทาน เนื่องจากเห็นว่า สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายและคดีมีโอกาสที่จะไม่แพ้ การให้เอกชนร่วมด าเนินการ   
กับรัฐในรูปแบบ PPP Gross Cost ดีกว่าการขยายสัมปทาน และการขยายสัมปทานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย    
และประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์ ดังนั้น เมื่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ กุมกาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วนั้น คณะกรรมการฯ         
จึงเห็นว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสียงส่วน
ใหญ่แล้ว และเห็นควรให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยน าความเห็นและข้อห่วงใยของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องรวมทั้งต้องมีความโปร่งใสในการด าเนินการในทุกขั้นตอน ๒. รายงานผลการศึกษาการขยาย
สัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอสของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กระทรวงคมนาคม โดยคณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในกรณีผลการศึกษาการขยายสัมปทาน        
เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีกรรมาธิการ จ านวน ๓๙ คน โดย
กรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยจะให้กรุงเทพมหานครขยายสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีที่เอส 
เนื่องจากกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในการขยายสัญญาสัมปทานเดินรถจาก
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้กรุงเทพมหานครรับความเห็นและข้อห่วงใย          
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีความโปร่งใส่ในการด าเนินการในทุกขั้นตอน  ๓. ความเห็น
ของส่วนราชการ โดยกระทรวงคมนาคมตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า กรณีของการทางพิเศษ       
แห่งประเทศไทยควรเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเพ่ือ
ความรอบคอบในการบริหารกิจการขององค์กร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยควรศึกษาผลกระทบและปัจจัย
เสี่ยงอันเกิดจากการด าเนินการตามข้อสัญญาเดิมเพ่ือมิให้เกิดข้อพิพาทในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ผ่านมาอีก 
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ส าหรับกรณีของกรุงเทพมหานครควรด าเนินการตามขั้นตอนของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งขาติ    
ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ครบถ้วน ตลอดจนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เกิดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์         
ต่อภาครัฐและประชาชนอีกด้วย 

        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ โดยฝากข้อสังเกตถึงความจ าเป็น    
ในการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ.  ๒๕๖๒         
และขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ซึ่งกรรมาธิการ เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการขยายสัญญา
สัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) อาจจะท าให้รัฐบาลเสียหายได้        

(๓) รับรองรายงานการประชุม     
     - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี      

ที่สอง) ครั้งที่ ๑๗ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓     

       ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
                               รายงานการศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม ซึ่งคณะกรรมาธิการ
การคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
       คณะกรรมาธิ การฯ ได้ เล็ ง เห็ นความส าคัญของ ปัญหาอุบั ติ เหตุทางถนนซึ่ ง                  
สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิและสังคมทั่วโลกอย่างมหาศาล รวมถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของไทย          
สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานซึ่งเป็นก าลัง
หลักในการพัฒนาประเทศ ท าให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ทุพพล
ภาพและสูญเสียทรัพยากรในการพัฒนาประเทศอย่างเปล่าประโยชน์ ด้วยความส าคัญดังกล่าวจึงน ามาสู่       
การพิจารณาศึกษาเรื่องความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม โดยเฉพาะการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว     
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่เลือกปฏิบัติพร้อมทั้งก ากับดูแลเรื่อง      
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมเสี่ยง ทั้งเรื่องเมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ รวมถึงจุดบริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน 
นอกจากนี้ จะเร่งแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงภัยและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมทั้งด าเนินการก่อสร้างจุดพักรถ 
และจุดพักจอดรถบรรทุก เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้จอดพักรถคลายความเหนื่ อยล้าและเพ่ือป้องกันหรือ          
ลดอุบัติเหตุการชนท้ายรถบรรทุกบริเวณไหล่ทางบนถนนหลวง อีกทั้งอุบัติเหตุทางถนนยังส่งผลกระทบ           
ต่อภาพลักษณ์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถท ารายได้ให้แก่ประเทศ เนื่องจาก
ผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยไม่เคารพกฎจราจร ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และสร้างความเสียหายแก่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น คณะกรรมาธิการการคมนาคม จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
ความปลอดภัยทางถนนและคมนาคมเพ่ือพิจารณาศึกษา และจัดท าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จ านวน ๙ ด้าน 
เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม ให้แก่ประชาชน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=724321&file=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.pdf&download=1
http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=724321&file=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.pdf&download=1
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 ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ : เสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการโดย
ปรับเปลี่ยนจากการบริหารโดยใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน
ระดับพระราชบัญญัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการด้านดังกล่าว 
       ด้านที่ ๒ กฎหมายและการบังคับใช้ : เสนอให้มีร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร 
พ.ศ. ....  เพ่ือเร่งรัดเปิดท าการแผนกคดีจราจรในศาลแขวงและศาลจังหวัด รวมทั้งให้มีวิธีพิจารณาคดีจราจร
เป็นการเฉพาะเพ่ือด าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดจราจร ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายเพ่ือปรับ
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ส าคัญ 
                 ด้านที่ ๓ ถนนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย : เสนอให้ถนนในประเทศไทยมีมาตรฐานความ
ปลอดภัย ๓ ดาว และเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ท าความเข้าใจ
และด าเนินการจัดท าถนนปลอดภัย ๓ ดาว และเร่งแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงภัยและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง      
พร้อมทั้งด าเนินการก่อสร้างจุดพักรถ (Rest Area) และจุดพักจอดรถบรรทุก (Truck Rest Area) เพ่ือให้ผู้ใช้
รถใช้ถนนได้จอดพักรถคลายความเหนื่อยล้าและเพ่ือป้องกันหรือลดอุบัติเหตุการชนท้ายรถบรรทุกบริเวณไหล่
ทางบนถนนหลวงแก่พ่ีน้องประชาชน 
      ด้านที่ ๔ ยานพาหนะปลอดภัย : เสนอให้รัฐบาลมีนโยบายจักรยานยนต์ปลอดภัย       
เพ่ือแก้ปัญหาการเสียชีวิตที่เกิดจากยานพาหนะชนิดนี้มากที่สุด โดยส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 
รวมทั้งใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตจัดเก็บภาษีกลุ่มรถจักรยานยนต์ครอบครัวขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่
เกิน ๙๐ ซีซี หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความเร็วต่ าในอัตราที่ถูกลง เพ่ือให้ราคาจ าหน่ายรถจักรยานยนต์
ขนาดเล็กราคาถูกลง อีกทั้งยังเสนอมาตรการความปลอดภัยครอบคลุมถึงรถที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
และสูญเสียมากเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 
           ๑. กรณีรถยนต์กระบะบรรทุกหากจ าเป็นต้องโดยสารไม่ควรโดยสารกระบะท้าย     
เกิน ๖ คนและต้องจ ากัดความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
                               ๒. กรณีรถรับ - ส่งนักเรียน ขอให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับดูแลรถรับ - ส่งนักเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒  
                               ๓. กรณีรถโดยสารสาธารณะต่าง ๆ เช่น รถตู้โดยสาร รถมินิบัส รถโดยสารสองชั้น 
เสนอให้ก าหนดมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างตัวถัง ที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยในรถ
สาธารณะ 
                               ๔. กรณีรถบรรทุกเสนอให้กรมการขนส่งทางบกออกประกาศให้รถบรรทุกทุกคัน
ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือรองรับการชนท้ายรถบรรทุก (UN R 58) 
                               ๕. กรณีรถยนต์ส่วนบุคคลควรก าหนดให้มีที่นั่งส าหรับเด็ก (Car Seat) ส่วนรถจักรยานยนต์
ดัดแปลงควรให้กรมการขนส่งทางบกศึกษาและก าหนดมาตรฐานและเครื่องยนต์อุปกรณ์ส่วนควบที่ส าคัญ    
ของรถจักรยานยนต์ดัดแปลงที่ใช้ในชุมชนหรือบางพ้ืนที่ โดยยึดหลักความปลอดภัยและวิศวกรรมยานยนต์ 
 



- ๕ - 

 

                              ด้านที่ ๕ การให้การศึกษา วัฒนธรรมและพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภัยทางถนน : 
เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับปรุงและเร่งบรรจุหลักสูตรการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพ่ื อใช้      
ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น เพ่ือสร้างและปลูกฝังจิตส านึกความปลอดภัยในการ     
ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการทัศนศึกษาให้เพียงพอโดยค านึงถึงความปลอดภัย
มากกว่าความประหยัด 
                           ด้านที่ ๖ นโยบายรัฐบาล 
                                       ๑. เสนอให้รัฐบาลชุดปัจจุบันปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยทางถนน ที่ได้แถลงว่า “ประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่สอดประสานกันระหว่างระบบการเตือนภัย การช่วยเหลือกู้ภัย 
และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ” 
                                       ๒. การด าเนินการนโยบายใด ๆ ของรัฐบาลต้องศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด
รอบคอบก่อนด าเนินการ และไม่ควรอนุญาตให้ใช้รถตู้โดยสารเป็นรถสาธารณะระหว่างเมืองต่อไป เนื่องจาก
การศึกษาประกอบกับข้อมูลจากรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านระบบความปลอดภัย        
ทางถนนพบว่า เป็นรถที่มีอันตรายในการโดยสารอย่างชัดเจน จึงเป็นเหตุให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถตู้โดยสาร
สาธารณะมักท าให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก ดังนั้น จึงไม่ควรอนุญาตให้ใช้รถตู้โดยสาร
เป็นรถสาธารณะ 
                                      ๓. เสนอให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ส าคัญ 
เช่น การด าเนินการตามข้อตกลงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) 
                              ด้านที่ ๗ การบูรณาการทางรัฐสภา : เนื่องจากสมาชิกรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจ      
ในการตรากฎหมายการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินจึงเสนอให้รัฐสภามีแนวทางการด าเนินงาน           
ที่เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
เพ่ือพิจารณากฎหมาย และผลักดันกฎหมายงบประมาณ ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินงานของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน 
                            ด้านที่ ๘ การต่างประเทศ 
                                          คณะกรรมาธิการเห็นควรมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ
เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ดังนี้ 
                                         ๑. ประเทศไทยต้องมีการด าเนินการทบทวนตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) ให้ครบถ้วนทุกข้อ 
                                         ๒. ควรด าเนินการตามข้อแนะน ากรอบเป้าหมายโลกส าหรับการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทั้ง ๑๒ ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
ในข้อที่ยังมีปัญหาอยู่ 



- ๖ - 

 

                                       ๓. ประเทศไทยต้องด าเนินการตามการก าหนดเป้าหมายใหม่ตามพันธกรณี      
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยึดถือปฏิญญาสต็อกโฮล์ม (Stockholm Declaration) โดยเร็ว  
                                      ๔. ต้องน าองค์ความรู้และมาตรการความปลอดภัยทางถนนใหม่ ๆ จากการ
ประชุมระดับโลกมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเพ่ือปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 
                                     ๕. ให้มีการเชื่อมโยงระบบรัฐสภาไทยกับเครือข่ายรัฐสภาระดับโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเครือข่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย ซึ่งประเทศไทยเป็นประธานเครือข่ายอยู่ใน
ปัจจุบัน ให้มีกิจกรรมระหว่างประเทศร่วมกัน เนื่องจากสภาพปัญหาในภูมิภาคนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ 
อัตราความสูญเสียส่วนใหญ่มาจากอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์ และบริบทการใช้รถที่คล้ายคลึงกัน 
                              ด้านที่ ๙ การคมนาคมทางระบบราง ทางน้ าและทางอากาศ เสนอให้หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในการคมนาคมทางระบบราง ทางน้ าและทางอากาศอย่าง
บูรณาการ เช่น การเสนอแก้ไขกฎหมาย การเข้มงวดผู้ประกอบการในการดูแลผู้โดยสาร 
 สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการเสนอ
เพราะเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีการ
บังคับใช้กฎหมายการใช้รถใช้ถนนอย่างเท่าเทียมและเข้มงวด โดยไม่มีข้อยกเว้นให้กับกลุ่มสิทธิพิเศษ           
ซึ่งทัศนคติของผู้ขับขี่ส่งผลต่อโครงสร้างพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน จึงควรมีการปลูกฝังให้เกิดความเข้าใจ
และมีทัศนคติ มุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรก าหนดให้โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมมีมิติเรื่อง
เพศ สร้างความตระหนักรู้ถึงความเท่าเทียม โดยไม่จ ากัดให้เรื่องคมนาคมจ ากัดอยู่เพียงในเพศชาย และ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางม้าลายกับคนเดินเท้ายังมีความอันตรายสูง ต้องมีการจัดการเพ่ือปรับเปลี่ยนสังคม
ไม่ให้เกิดการสูญเสียเพ่ิมยิ่งขึ้น ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรมีสภาพแวดล้อมที่ดีในท้องถนน และส่งเสริมให้มีการ
บังคับใช้โทษเมาแล้วขับ รณรงค์ให้ไม่เสิร์ฟเครื่องดื่มมึนเมาให้กับผู้ขับขี่รถ เมื่อถูกตรวจระดับแอลกอฮอล์     
ต้องตรวจสารเสพติดด้วย โดยใช้ความสุจริตและซื่อตรง ไม่รับสินบน เพ่ือสร้างมาตรฐานสังคมที่ดีให้กับประเทศ 
ในการบริหารจัดการ ควรส่งเสริมให้มีการรายงานจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นรายวัน ไม่ใช่เพียงช่วงวันส าคัญ
ที่มีแนวโน้มใช้รถมากกว่าปกติ เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น โดยจัดอันดับจังหวัดที่เกิด
อุบัติเหตุมากท่ีสุด เพ่ือให้แต่ละจังหวัดจัดการความเสี่ยงและเพ่ิมขีดความสามารถในการลดอุบัติเหตุ อีกทั้งควร
มีการรณรงค์เรื่องการใช้หมวกนิรภัยและจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่าย และมีการก าหนดความปลอดภัย
ทางน้ า ซึ่งข้อเสนอที่คณะกรรมาธิการเสนอมานั้นให้รัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารควรน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือสร้างให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 
 คณะกรรมาธิการคมนาคม ชี้แจงว่า ตามที่สมาชิกได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอคณะกรรมาธิการ
จ าเป็นต้องน าไปด าเนินการต่อเพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนี้ ๑. เสนอให้กรมการขนส่ง
ทางบกขยายโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ให้ครอบคลุมกลุ่มเด็กและเยาวชน (๑๕ – ๒๔ ปี) โดยเน้น
คุณภาพการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้การตระหนักในสถานการณ์เสี่ยง และทักษะขับขี่ที่ปลอดภัย ๒. เสนอให้แก้ไข
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ระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพ่ือให้สามารถจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ คืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของรายรับในจังหวัดนั้น ๆ เพ่ือใช้
อ านวยความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่ ตลอดจนเพ่ือให้สามารถใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวสนับสนุน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชน เช่น การจัดท าโครงการ
นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โครงการ Yours Network ซึ่งเป็นโครงการที่รวบรวมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ กปถ. ให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ  ๓. เสนอให้กรมการขนส่งทางบกแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๓ ทวิ ซึ่งเป็นการวางหลักเกี่ยวกับชั่วโมง
การท างานของพนักงานขับรถขนส่ง โดยเสนอหลักการว่า “ห้ามขับรถติดต่อกัน ๒ ชั่วโมง ต้องหยุดพักไม่น้อย
กว่า ๑๕ นาที แล้วให้ขับต่อวันหนึ่งขับรถไม่เกิน ๑๐ ชั่วโมง สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน ๖๐ ชั่วโมง ต้องมีวันหยุดอย่าง
น้อย ๑ วันต่อสัปดาห์” ๔. เสนอให้กรมการขนส่งทางบกติดตามชั่วโมงการท างานของคนขับรถสาธารณะตามที่
กฎหมายก าหนดและกรอบแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (UN) ๕. เสนอให้กรมการขนส่งทางบกศึกษา
แนวทางการใช้เทคโนโลยีที่สามารถป้องกันการหลับในขณะขับขี่ เช่น  กล้องวงจรปิดตรวจการละสายตาและ
การง่วงและเตือนก่อนหลับใน ๖. เสนอให้กรมทางหลวงเร่งสร้างที่พักรถบรรทุกขนาดใหญ่ ๗. เสนอให้กรมทาง
หลวง สร้างแถบเซาะร่อง (Rumble Strips) บนไหล่ทางบริเวณทางหลวงระหว่างเมืองในจุดเสี่ยงที่รถเกิด
อุบัติเหตุรถตกข้างทางบ่อยครั้ง ๘. เสนอให้พิจารณาเพ่ิมเติมบรรจุค าถามในการสอบภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากง่วงหลับในคลังข้อสอบภาคทฤษฎีในการขอมีใบอนุญาตขับรถทุกประเภท นอกจากนี้ 
รัฐบาลต้องก าหนดเป้าหมายลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นรายไตรมาสและ
รายปี ให้สอดคล้องตามมาตฐานสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ มีตัวชี้วัดหลัก คือ จ านวนผู้เสียชีวิตต่อ
ประชากรหนึ่งแสนคน จ านวนผู้เสียชีวิตต่อจ านวนรถจดทะเบียนหนึ่งหมื่นคัน และมีการรวบรวมข้อ มูลสถิติ
ประกอบด้วย อัตราการตาย อัตราการบาดเจ็บ อัตราการสวมหมวกนิรภัย และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
เทียบกับผลผลิตมวลรวมในประเทศโดยให้มีการติดตามผลการด าเนินงานในทุกไตรมาส รวมทั้งมีการรายงาน
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและเผยแพร่สู่สาธารณะในทุกปื 
   เมื่อสมาชิกได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้ง
ว่า เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จึงยกเว้นข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๘ โดยน าข้อสังเกตเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบและน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

  เรื่องด่วน 
   ๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 
   ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ 
บังคับใช้มาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางมาตรามีข้อขัดข้องในการบังคับใช้หรือในทางปฏิบัติ สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอ านาจศาลส าหรับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือศาลอ่ืน
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ที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมและศาลทหาร และในระหว่างเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอ านาจศาล ให้ศาลที่รับ
ฟ้องมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีต่อไปได้ แก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาการพิจารณาค าร้องขอให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยขี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจนัยชี้ขาด กรณีค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาล
ขัดแย้งกัน รวมทั้งก าหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลเพ่ือท า
หน้าที่ช่วยเหลืองานของเลขานุการ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลก าหนด และให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยร่าง
พระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้ 
       ๑. ก าหนดวันใช้บังคับของร่างพระราชบัญญัติ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
             ๒. แก้ไขเพ่ิมเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอ านาจศาลส าหรับการ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือศาลอ่ืนที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมและศาลทหาร และในระหว่างเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัย
ชี้ขาดเขตอ านาจศาล ให้ศาลที่รับฟ้องมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีต่อไปได้ (ร่างมาตรา ๓ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๑๐ วรรคหนึ่ง) 
            ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาการพิจารณาค าร้องขอให้คณะกรรมการวินิจนัยชี้ขาด
อ านาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด กรณีค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน          
(ร่างมาตรา ๔ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ วรรคสาม) 
           ๔. ก าหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล      
เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลืองานของเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยขี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลก าหนด (ร่างมาตรา ๕ (เพ่ิมมาตรา ๑๘     
วรรคสอง)) 
          ๕. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา ๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙)) 
         ๖. ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับบรรดาคดีที่ได้ยื่นค าร้อง  
ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่คดีของศาลปกครองหรือศาลอ่ืนที่ได้ยื่นค าฟ้องไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือโต้แย้งเขตอ านาจศาลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นค าร้องภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๗) 
       ๗. ก าหนดให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๘) 
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       ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกฯ ได้อภิปราย
ว่าการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ในการพิจารณาความ
ขัดแย้งในเขตอ านาจของศาล ท าให้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ท าให้
พิจารณารวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพียงแต่ต้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลว่าควรอยู่ในศาลใด เนื่องจาก
สร้างความสับสนให้กับประชาชน การเพ่ิมผู้ช่วยเลขานุการท าให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการ
ด าเนินการก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยใช้มาตรฐานในแต่ละศาลให้ใกล้เคียงกัน       
ซึ่งการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเป็นการคุ้มครองสิทธิของคู่ความ ไม่มีการประวิงคดี ประชาชนจะได้รับความ
เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
       เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติแถลงสรุป ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจ
หน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๓๘๖ เสียง และเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ จ านวน ๓๙ คน ระยะเวลาในการพิจารณา ๗ วัน 
  ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 
      โดยที่ปัจจุบันมีการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศมากขึ้น สมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและได้มี
การใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรโดยผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบ    
การประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการมี การใช้ หรือการจัดท าเอกสารหลักฐาน
หรือหนังสืออ่ืนใดตามประมวลรัษฎากร ให้สามารถด าเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนและเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยมี
สาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ดังนี้ 
   ๑. แก้ไขเพ่ิมเติมให้การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออ่ืนใด      
ตามประมวลรัษฎากรสามารถด าเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ร่างมาตรา ๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๓ โสฬส)) 
               ๒. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "สินค้า" และเพ่ิมบทนิยามค าว่า "บริการทางอิเล็กทรอนิกส์" 
และค าว่า "อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม" (ร่างมาตรา ๔ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๗/๑ (๙) และร่างมาตรา ๕    
(เพ่ิมมาตรา ๗๗/๑ (๑๐/๑) และ (๑๐/๒) 
            ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ เสียภาษีมูลค่ าเ พ่ิมของผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการ            
ทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศแก่ผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยค านวณจากภาษีขายโดยไม่ให้       
หักภาษีซื้อ และก าหนดให้ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม มีหน้าที่ เสียภาษีมูลค่าเพ่ิมแทน
ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างมาตรา ๖ (เพ่ิมมาตรา ๘๒/๑๓ วรรคสองและวรรคสาม)) 
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          ๔. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของผู้จ่ายเงินในการน าส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม และหน้าที่ของ
ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศแก่ผู้ใช้
ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน (ร่างมาตรา ๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๗/๖ (๒)) และร่างมาตรา ๘ (แก้ไช
เพ่ิมเติมมาตรา ๘๕/๓ (๒)) 
         ๕. ก าหนดให้การด าเนินการทางทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมกระท าโดยกระบวนการ        
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ร่างมาตรา ๙ (เพ่ิมมาตรา ๘๕/๒๐)) 
         ๖. ก าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์         
จากตา่งประเทศออกใบก ากับภาษี (ร่างมาตรา ๑๐ (เพ่ิมมาตรา ๘๖/๑ (๑/๑) 
         การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรครั้งนี้เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
โดยผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ตลอดจนก าหนดให้การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือ
หนังสืออ่ืนใดตามประมวลรัษฎากรสามารถด าเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ อันจะท าให้       
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการประกอบธุรกิจออนไลน์โดยผู้ให้บริการทางอิเล็กรอนิกส์จากต่างประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถน าภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้มาใช้ในการพัฒนาประเทศ      
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ของประเทศได้มากขึ้น อีกทั้งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในกรณีดังกล่าว ยังเป็นการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรฯ ว่าเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลส่งผลให้รูปแบบการให้บริการเปลี่ยนแปลงไป               
โดยผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศสามารถให้บริการอย่างไร้พรมแดนแก่บุคคลต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์คลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต รวมทั้งมี
อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจ านวนมาก     
ท าให้บุคคลต่าง ๆ สามารถซื้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพลง ภาพยนตร์ เกมส์ จากประกอบการที่อยู่        
ในต่างประเทศได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วแต่ในทางปฏิบัติพบว่า ผู้จ่ายเงินค่าบริการที่น าส่งเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่กรมสรรพากรส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เนื่องจากสามารถน าเงินภาษีที่ได้
น าส่งไปแล้วนั้น ไปหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ แต่ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้           
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่พบข้อมูลว่าได้ด าเนินการแต่อย่างใด จึงเกิดความไม่เป็นธรรม
ในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม  
     เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติแถลงสรุป ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ด้วยคะแนน ๓๕๕ เสียง และเห็นชอบให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ จ านวน ๓๙ คน 
ระยะเวลาในการพิจารณา ๗ วัน 
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 จากนั้น ประธานในที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่ามีญัตติขอให้   
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพ้ืนที่ส่วนบุคคล เป็นเรื่องท านองเดียวกัน 
จ านวน ๔ ญัตติ ให้มาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
 ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้
สอยร่วมกันในพ้ืนที่ส่วนบุคคล โดยนางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา และนางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
    ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่ว ไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนของกรุง เทพมหานคร                
โดยนายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกลกับคณะ เป็นผู้เสนอ    
ซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี       
ครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
    ๓. ญัตติ เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา   
หามาตรการแก้ไขปัญหาการบ ารุงรักษาที่ดินจัดสรรเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและพ้ืนที่เอกชนทั่วประเทศ โดยศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้เสนอ 
   ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน       
ในพ้ืนที่ส่วนบุคค โดยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้เสนอ 
   สรุปเนื้อหาญัตติโดยสังเขปว่าปัจจุบันมีการเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ เป็นจ านวนมากขึ้น    
ทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการดูแลทรัพย์สิน    
พ้ืนที่ใช้สอยที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันภายในหมู่บ้าน คอนโดมิ เนียม หรืออาคารชุดต่าง ๆ ทั้งโครงการ
หมู่บ้านเก่า และหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นเรียกว่า        
นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ดังนั้น การปรับปรุงซ่อมแชมทรัพย์สินที่ประชาชน
ทั่วไปใช้สอยร่วมกันในหมู่บ้าน เช่น การซ่อมแชมถนน การซ่อมแชม ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ที่อยู่
ในพ้ืนที่หมู่บันจึงอยู่ในความรับผิดชอบของนิติบุคคลหมู่บันจัดสรรนั้น ๆ ในขณะที่พ้ืนที่นอกหมู่บ้าน ซึ่งป็นที่
สาธารณะจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครในการที่จะจัดสรรงบประมาณ เพ่ือน ามาพัฒนพ้ืนที่ให้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในส่วนของพ้ืนที่สาธารณะ ไฟฟ้า ท่อระบายน้ า หรือการซ่อมแชมปรับปรุง
พ้ืนผิวจราจรภายในซอย แต่ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาจากกรณีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรถูกยกเลิก หรือ
ทิ้งหมู่บ้าน ท าให้ทางกรุงเทพมหานครไม่สมารถน างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เข้าไปท าการปรับปรุง     



- ๑๒ - 

 

ซ่อมแชมได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ในขณะที่บางหมู่บ้านประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้าน  มีความต้องการ
ให้ปรับปรุงซ่อมแชมสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น การวางระบบท่อระบายน้ าใหม่ป้องกันน้ าท่วม
ในหมู่บ้านเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน หรือการพัฒนาพ้ืนที่ว่างเปล่าภายในหมู่บ้าน ซึ่งสามารถปรับปรุงให้ เป็นพ้ืนที่สีเขียว
ใช้ร่วมกันในหมู่บ้านได้ แต่นิติบุคคลไม่ให้ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปท าการพัฒนา พ้ืนที่ ท าให้
หมู่บ้านเหล่านั้นมีสภาพเป็นแอ่งกระทะ เสื่อมโทรม เนื่องจากถนนและพ้ืนที่โดยรอบได้รับการปรับปรุงวางท่อ
ระบายน้ าใหม่ ยกพ้ืนถนนให้สูงขึ้นแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านนั้นเป็น
อย่างมาก ทั้งที่มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้
สอยร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๓๖ ก าหนดให้กรุงเทพมหานครสามารถน างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเข้าไป พัฒนา
ทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพ้ืนที่ส่วนบุคคลได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด       
แล้วก็ตาม ดังนั้น หากมีการพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขหรือเพ่ิมอ านาจการบังคับใช้กฎหมาย 

เมื่อสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้แถลงญัตติเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม
เวลา ๑๘.๒๐ นาฬิกา 
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